

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลท่าประจะ
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑		การนำรถยนต์ ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อ โยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว หรือนอกเหนือจาก เส้นทางที่ได้ขออนุญาต	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และดูแล รักษารถยนต์ของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			/				๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถให้ตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถของ ทางราชการให้ สอดคล้องกับความเป็นจริงและถือปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	มีการขออนุญาต ใช้รถส่วนกลาง ต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนและจัดทำ บันทึกรถรถ เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด
๒		การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่น ใด	มีการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด จากประชาชน ผู้รับบริการของ หน่วยงาน	การรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดแม้ เป็นการรับในโอกาส ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือตามธรรมเนียม ปฏิบัติของสังคมแต่ อาจก่อให้เกิดความ คาดหวังให้การช่วยเหลือกันในการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔			/				๑.จัดทำนโยบายไม่รับ ของขวัญเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแจ้งกำกับ ให้บุคลากรทุกคนถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและประพฤติ มิชอบ	บุคลากรใน หน่วยงานทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓		การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับรายใดรายหนึ่ง	เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคา หรือได้รับคำตอบแทนในการช่วยเหลือจากการปฏิบัติหน้าที่	๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.พ.ศ.๒๕๖๐				/				๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง